

Tập thể 9A4 - 9A5 - 9A6

Chuyên đề: Phòng chống Bạo lực học đường Xây dựng tình bạn đẹp

Đối với bao thế hệ học sinh, những năm tháng học dưới mái trường THCS Chu Văn An luôn mang đến những kỷ niệm khó quên và những bài học quý giá không chỉ từ sách vở, mà còn từ những mối quan hệ bạn bè, thầy cô và môi trường xung quanh. Bốn năm học như một chuyến tàu vụt qua thời niên thiếu. Chuyến tàu ấy tuy nhanh nhưng chứa đựng bao kỉ niệm và các cảm xúc đặc biệt.

Sáng thứ Hai, ngày 30/09/2024, ba tập thể lớp 9A4, 9A5, 9A6 trường THCS Chu Văn An đã tổ chức thành công chuyên đề sinh hoạt dưới cờ với chủ đề **“Phòng chống Bạo lực học đường và Xây dựng những tình bạn đẹp”**. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự phấn khích từ học sinh, các thầy cô giáo và các bác cán bộ nhân viên nhà trường.

Tuổi trẻ và cuộc sống học đường là giai đoạn tươi đẹp và nhiều cơ hội. Đây là thời gian để các bạn trẻ khám phá bản thân, học hỏi kiến thức và hình thành những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Trong môi trường học đường, không chỉ có bài học trên sách vở mà còn là những bài học về giao tiếp, tình bạn, và kỹ năng sống. Để truyền đạt và tiếp nối những giá trị cao cả đó, mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ **Thức giắc** được thực hiện bởi các “nghệ sĩ không chuyên” của hai tập thể lớp 9A5 và 9A6.



Chuyên đề: Phòng chống Bạo lực học đường Xây dựng tình bạn đẹp

Tiết mục vô cùng nhẹ nhàng và bình yên, truyền đạt đúng tinh thần của bài hát và lời ca. Qua bài hát **Thức giấc** của ban nhạc Dalab, hai tập thể lớp muốn gửi gắm một bức thông điệp sâu sắc về sự thức tỉnh trong cuộc sống. Bài hát truyền tải cảm xúc của một người sau khi mất đi một điều gì rất quý giá, họ như vừa thức giấc từ một giấc mộng dài và nhận ra những điều đã vụt mất. Cảm giác tiếc nuối về những kỷ niệm đã qua và sự bối rối khi phải đối mặt với thực tế hiện tại là những chủ đề chính xuyên suốt bài hát. Bên cạnh đó, thông điệp về sự trân trọng hiện tại cũng được hai tập thể lớp đặc biệt nhấn mạnh. Khi chúng ta để tuột mất điều gì đó, đôi khi mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Khi ta còn có thời gian học tập và trải nghiệm dưới mái trường THCS, hãy trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc ấy ngay từ bây giờ.



Chuyên đề: Phòng chống Bạo lực học đường Xây dựng tình bạn đẹp



Tiếp nối chương trình là tiết mục văn nghệ **Vũ điệu thanh xuân** thực hiện bởi hai tập thể lớp 9A4 và 9A5. Tiết mục đầy sôi động, cùng đó mang một ý nghĩa, thông điệp đầy sâu sắc: *“Hãy xây dựng tình bạn bằng sự chân thành, tôn trọng và lòng tin tưởng. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng những tình bạn tốt, vì họ là món quà quý giá mà cuộc sống mang lại.”*. Những người bạn học cùng lớp, cùng trường không chỉ là những người đồng hành trong các giờ học, mà còn là những người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những trải nghiệm khó quên. Tình bạn học đường, nhiều khi còn kéo dài suốt cuộc đời, trở thành những mối quan hệ bền chặt và quý giá.

Với giai điệu nhạc vui tươi, nhộn nhịp, tiết mục đã khuấy động não nhiệt toàn trường. *“Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!”* - lời bài hát đầy trong trẻo, vui tươi, được hưởng ứng nhiệt tình cùng các động tác đầy thuần thực, tràn trề nhựa sống, sức trẻ của các bạn học sinh hai lớp 9A4 và 9A5 đã khiến tuần học bắt đầu đầy hứng khởi.

Khép lại chuyên đề, ba tập thể lớp cùng chụp một bức ảnh lưu niệm, lưu giữ kỉ niệm của buổi chuyên đề cuối cùng ở mái trường THCS Chu Văn An đầy cảm xúc và ý nghĩa !